

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/2008/CT-UBND

Việt Trì, ngày 10 tháng 10 năm 2008

CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2008 - 2009

Năm học 2007- 2008, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đã tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đồng thời, đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các hoạt động trên đã được sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh; sự đồng thuận và hưởng ứng của toàn thể nhân dân trong tỉnh nên đã thu được kết quả khả quan, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành và mỗi nhà trường, góp phần nâng cao ý thức học tập của học sinh, trách nhiệm giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Trên nền tảng đó, năm học vừa qua tiếp tục đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức các kỳ thi ở các cấp học, bậc học đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đánh giá sát thực học lực thực tế của học sinh trong tỉnh.

Năm học 2008 – 2009 được xác định là năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Để cùng ngành giáo dục và đào tạo phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2008 – 2009, Ủy ban nhân dân chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị thành tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về chống tiêu cực trong giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

2.1. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2.2. Trên cơ sở duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, tăng cường thực hiện công tác phổ cập bậc trung học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập; thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh

ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

2.3. Đầu tư xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tổ chức sơ kết thực hiện chỉ thị số 40/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2.4. Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý giáo dục từ tỉnh đến cơ sở và năng lực quản lý của các nhà trường. Đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục cho các địa phương và phân cấp cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; kiểm tra cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và tăng cường công tác thanh tra, quản lý việc dạy và học thêm.

2.5 Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp; củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho các trường học; hoàn thành các chỉ tiêu về kiên cố hóa phòng học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

2.6. Triển khai nghiêm túc ba trương trình giáo dục: Phổ cập một năm mẫu giáo 5 tuổi; phát triển và hiện đại hóa trường trung học phổ thông chuyên; phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú.

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân của tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2008 – 2009, đồng thời xây dựng chương trình phối hợp thực hiện tốt chủ đề của năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4. Báo Phú Thọ, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đồng thời phát hiện và đưa tin kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện cuộc vận động, phê phán những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị thành, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Hải